

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 398\* Năm 8/ 2019 \* Chúa nhật 17/ 11/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ích thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

**T**uần rồi chúng ta đã trích dẫn phần đầu của bài viết “Các linh hồn nơi luyện tội nuôi tiếc vì hoang phí ơn thánh” nói về ích lợi của Thánh lễ và việc rước lễ đối với chúng ta, những người đang còn sống ở trần gian.

Tác giả viết tiếp :

“Trong truyền thống của Giáo Hội, có lời Kinh Tuần Bảy Ngày Cầu nguyện cho các Linh Hồn trong luyện ngục, trong ngày thứ 3 có đoạn viết :

Hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuôi tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không?

Các linh hồn trả lời rằng : “Chúng tôi nuôi tiếc những ân huệ mà chúng tôi đã khinh chê... những ân huệ dồi dào trong mỗi giây phút của cuộc đời: đạo Chúa, ơn thiên triệu, các bí tích, thánh lễ, lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gương sáng, những ơn lành Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng tôi. Ôi, bao nhiêu ân huệ mà chúng tôi đã từ chối, hay miễn cưỡng nhận lấy, hoặc vùi dập. Ôi, ước gì chúng tôi được tự do để uống nguồn ân huệ từ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mà nhiều kẻ tội lỗi và ngu muội đã khinh chê.”

Quả thật như thánh Tôma Aquinô nói: “Ích lợi của một ân huệ nhỏ của Chúa còn lớn hơn tất cả tài sản của toàn thế giới này”

Lạy Chúa Thánh Thiện, vì Máu Thánh Cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra khi Ngài chịu đội mào gai cách đau đớn, con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn, nhất là những linh hồn đã phụ ơn tình Chúa, đã phạm tội biết ơn thánh của Chúa. Và xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết nhận ra ơn thánh của Chúa trong từng phút giây cuộc đời, trong mỗi thánh lễ và mỗi bí tích, để chúng con trở nên dụng cụ truyền thông ơn Chúa đến cho mọi người. Amen.”



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

F7117-019 CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

### BẢN LĨNH ĐỨC TIN

**Đức Giêsu nói:** “Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Con Người ngự đến trong vinh quang của mình.” (Lc 9,26)

**Suy niệm:** Ngày lễ hôm nay chúng ta ca tụng các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam, đã nêu cao tấm lòng hiếu trung với Thiên Chúa, với Hội Thánh, với niềm tin. Làm sao ta không cảm phục những con người như thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, mới 21 tuổi, nhưng đã khẳng khái trả lời các quan chê ngài đại đột lẫm phí tuổi xuân: “Chưa chắc là tôi dại. Ai khôn mới hiển mình cho chân lý, để chiếm hữu hạnh phúc muôn đời.” Thế nhưng, chúng ta không nhìn về quá khứ chỉ để ngợi khen, nhưng còn rút ra từ đó ánh sáng soi dẫn cho cuộc sống hôm nay, để nhận diện vẫn còn nhiều kẻ thù nguy hiểm cho đức tin, mà ta tạm gọi là những kẻ thù giấu mặt. Đó là *tinh thần thế tục* đang len lỏi vào trong Hội Thánh và bào mòn niềm tin, như *hương thụ* bằng mọi phương cách, việc *mất cảm thức về tội lỗi*, làm điều xấu mà tinh khô như không có chuyện gì.

**Mời Ban:** Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, những vị anh hùng nhờ có một *bản lĩnh đức tin*; *bản lĩnh đức tin* ấy được hình thành nhờ việc trung tín trong các bổn phận hằng ngày của người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, người con...

**Sống Lời Chúa:** Tôi sẽ lưu ý tránh xa *tinh thần thế tục* đang ngấm ngấm làm xói mòn niềm tin bằng cách luôn trung tín trong bổn phận hằng ngày.

**Cầu nguyện:** *Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng con noi gương các ngài, giữ được bản lĩnh đức tin của mình, giữ được vị mặn của muối, và sức tác động của men, để đem sức sống cho thế gian. Xin cho chúng con luôn trung tín trong bổn phận mỗi ngày. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Các đôi đã kết hôn, người giáo dân, những khuôn mẫu của niềm tin**  
Vào Thứ Tư, ĐTC Phanxicô trong buổi gặp gỡ chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã tập trung sự chú ý của Ngài vào hành trình của Thánh Phaolô đi Cô-rin-tô, và sự đón tiếp từ vợ chồng ông Aquila và Priscilla, những người giống như vị Tông Đồ, là những người du mục. Đôi bạn này đã bị buộc phải rời khỏi Rôma đến Cô-rin-tô sau khi hoàng đế

Claudius đã ra lệnh trục xuất người Do Thái. Suy tư về điểm này trong những lời nói ứng khẩu, ĐTC nói về nỗi khổ của người Do Thái trong suốt dòng lịch sử. Họ “bị xua đuổi, bị bách hại” và chịu nhiều cảnh man rợ.

ĐTC cũng nhấn mạnh là “thói quen bách hại người Do Thái là khởi đầu được sinh ra ở đây và ở đó. Người Do Thái là các anh em của chúng ta và họ không nên bị bách hại”.

Trở về với chủ đề lòng hiếu khách, ĐTC nhấn mạnh cách mà nhà của Aquila và Priscilla tại Cô-rin-tô đã mở cửa ra không chỉ cho vị Tông Đồ, mà còn cho các anh em của họ trong Đức Kitô. Cộng đoàn qui tụ tại nhà của họ vốn trở thành một “ngôi nhà của Giáo Hội”, một nơi lắng nghe Lời Thiên Chúa và cử hành Thánh Thể. Thậm chí ngày nay, ở một số nước chưa có sự tự do tôn giáo và không có sự tự do đối với các Kitô Hữu, thì các Kitô Hữu qui tụ nơi kín ẩn để cầu nguyện và cử hành Thánh Thể.

Trong số nhiều người cộng sự của Thánh Phaolô, thì Aquila và Priscilla xuất hiện như ‘những khuôn mẫu của đời sống gia đình đang dẫn thân cách có trách nhiệm cho việc phục vụ toàn thể cộng đoàn Kitô Hữu và nhắc nhở chúng ta rằng, nhờ vào niềm tin và sự dẫn thân cho việc phúc âm hoá của quá nhiều giáo dân như họ, mà Kitô Giáo đã đến với chúng ta”.

Kết thúc bài giáo lý của Ngài và trích dẫn lời vị tiền nhiệm của Ngài là ĐTC Benedict XVI, ĐTC Phanxicô nói rằng “Kitô Giáo từ khởi đầu được rao giảng bởi người tín hữu. Các bạn cũng thế chịu trách nhiệm về Phép Rửa của mình để thực thi niềm tin”.

### ❖ **Kinh tế mà không có đạo đức sẽ dẫn đến nền văn hoá "quảng đi"**

Những mức độ nghèo ngày càng tăng trong thế giới cho thấy sự thắng thế của sự bất bình đẳng thay vì tháp nhập hoà hợp giữa con người và các quốc gia, thì điều cần thiết là một hệ thống công bằng, đáng tin cậy và có khả năng để giải quyết những thách đố sâu thẳm nhất của nhân loại và hành tinh.

ĐTC Phanxicô đưa ra nhận định trên vào thứ hai vừa qua khi tiếp kiến các thành viên của Hội Đồng Chủ Nghĩa Tư Bản Bao Gồm, một tổ chức phi lợi nhuận được dành cho việc cổ võ phong trào chủ nghĩa tư bản bao gồm.

Ngài khích lệ Hội Đồng hãy “duy trì hành trình của tình liên đới đại lượng và làm việc cho sự trở lại của kinh tế, tài chính đối với cách tiếp cận đạo đức vốn ưu tiên con người”.

Nói đến tông thư của Ngài “Laudato Si”, ĐTC nói rằng “kinh doanh là ơn gọi cao quý, được hướng đến việc tạo ra sự thịnh vượng và cải thiện thế giới. Đó có thể là nguồn sinh hoa trái của sự thịnh vượng đối với những nơi mà hoạt động kinh doanh diễn ra, đặc biệt khi việc kinh doanh nhìn việc tạo ra việc làm là một phần thiết yếu của sự phục vụ thiện ích chung của nó”.

Theo ĐTC Phaolô VI, sự phát triển đúng đắn không thể bị giới hạn vào sự phát triển kinh tế mà thôi mà còn phải nuôi dưỡng sự phát triển mỗi con

người và toàn bộ con người. Thay vì chỉ thuần túy là cân bằng các khoản ngân sách, cải thiện cơ sở hạ tầng hay đưa ra nhiều dòng sản phẩm tiêu dùng hơn, thì điều này nghĩa là “một sự canh tân, sự thanh lọc và củng cố các khuôn mẫu kinh tế vững vàng dựa trên sự hoán cải cá nhân của chúng ta và sự đại lượng của chúng ta với những người đang cần giúp đỡ”.

“Một hệ thống kinh tế tách ra khỏi những khái niệm đạo đức”, Ngài cảnh báo, “sẽ không mang lại một trật tự xã hội công bằng hơn, nhưng thay vào đó sẽ dẫn đến một nền văn hoá “quảng đi” của sự tiêu thụ và lãng phí”. Khi chiều kích luân lý của đời sống kinh tế được nhìn nhận, chúng ta có thể “hành động với tình bác ái huynh đệ, khao khát, tìm kiếm và bảo vệ thiện ích của người khác và sự phát triển toàn diện của họ”.

Những người tham gia vào hoạt động kinh doanh và đời sống kinh tế có một ơn gọi cao quý của việc phục vụ thiện ích chung bằng việc nỗ lực làm gia tăng những của cải của thế gian này và làm cho chúng được trở nên dễ tiếp cận cho hết mọi người.

“Sau cùng, vấn đề không chỉ đơn giản là “có thêm”, mà “là thêm”, Đức Giáo Hoàng nói, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi tư tưởng và tâm hồn để con người nhân loại có thể luôn được đặt vào trung tâm của đời sống xã hội, văn hoá và kinh tế.

ĐTC diễn tả lòng biết ơn của Ngài vì sự dấn thân của Hội Đồng đối với việc cổ võ một nền kinh tế công bằng và nhân bản hơn, cùng với các nguyên tắc cốt lõi của học thuyết xã hội của Giáo Hội, vốn xét đến con người toàn diện.

“Một nền tư bản bao gồm sẽ không bỏ ai lại phía sau, không loại trừ ai trong số anh chị em của chúng ta làm một động lực cao quý, xứng với những nỗ lực cao nhất của anh chị em”.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### **❖ Chúc mừng bốn mạng ca đoàn Cêcilia.**

Thứ sáu 22/11/2019, Giáo Hội mừng lễ thánh Cêcilia, bốn mạng ca đoàn Cêcilia. Giáo xứ xin được chúc mừng bốn mạng. Xin Chúa qua lời bầu cử cả thánh nữ, ban cho mọi thành viên trong ca đoàn được nhiều ơn Chúa và luôn được thành công trong cuộc sống.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **1 giáo dân:** 50kg gạo. **Bà Ngân** đóng góp xây dựng và bếp ăn: 5.000.000đ. **Cộng đoàn LCTX:** 2.000.000đ.